



## ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Thân gửi : Các đồng chí Đoàn viên, thanh niên  
thuộc Liên chi Đoàn Khoa Công nghệ Thông tin**

Vừa qua, có rất nhiều thông tin về những vấn đề trong quá trình xử lý hồ sơ đoàn (Số Đoàn) và đoàn phí của các đoàn viên thuộc Liên chi Đoàn khoa Công nghệ Thông tin (sau đây gọi tắt là LCD)

Hiện tại Đoàn trường đã cập nhật thông tin, tiến hành xác minh lí do từ phía LCD. Nhằm đảm bảo quyền lợi của Đoàn viên, thanh niên khi tham gia học tập, sinh hoạt tại trường, Ban thường vụ (BTV) Đoàn trường đã có nhiều lần trao đổi và thống nhất phương án xử lý cùng LCD khoa để thực hiện cấp lại số Đoàn hoặc giấy xác nhận sinh hoạt tại Đoàn trường cho các cá nhân thất lạc sổ. Đồng thời, Liên chi Đoàn khoa có trách nhiệm trong việc cập nhật danh sách, hoàn thành Đoàn phí đã thu qua các năm về Văn phòng Đoàn trường.

Để đảm bảo khách quan trong công tác xử lý, BTV đã hướng dẫn, giao nhiệm vụ và thời gian xử lý đối với LCD đến trước 16h00 ngày 28/03/2025 (Theo công văn 07-CV/ĐTN gửi LCD khoa).

Sau ngày 28/3/2025 Văn phòng Đoàn trường sẽ tiến hành kiểm tra và thông báo thông tin đến các đoàn viên (**Chậm nhất 16h00 ngày 03/4/2025**). Đồng thời, tiến hành thực hiện bổ sung các hồ sơ liên quan theo minh chứng LCD khoa đã nộp **đến trước ngày 06/4/2025**. Chính vì lí do này, công tác trả sổ Đoàn và gia hạn thời gian sinh hoạt Đoàn với các đoàn viên khóa 12 thuộc LCD Khoa Công nghệ thông tin sẽ thực hiện **từ ngày 07/4/2025 đến hết ngày 26/4/2025**.

Đây là một sự cố với những lí do khách quan, mong các đồng chí Đoàn viên LCD Khoa Công nghệ thông tin cùng tinh thần nhân văn của HUIT thông cảm, hỗ trợ và phối hợp cùng các đồng chí BCH Liên chi Đoàn khoa theo hướng dẫn xử lý của Ban thường vụ Đoàn trường.

Ban thường vụ Đoàn trường luôn đặt quyền lợi của Đoàn viên, thanh niên lên hàng đầu, các thông tin chưa xử lý chính đáng các đồng chí có thể gửi phản ánh về địa chỉ mail **doanthanhvien@huit.edu.vn hoặc phản ánh trực tiếp tại văn phòng Đoàn trường (Tầng 2, nhà F)**.

Trân trọng cảm ơn và thân chúc các đồng chí sức khỏe, thành công!

**TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG  
BÍ THƯ**



**NGUYỄN MINH NGỌC**